



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๒๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๐๕/ว๙๓๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจังหวัด เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับตรวจชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต๋นย ยอดนัค)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๔

โทรสาร. ต่อ ๑๙

25/1/57
1/5/57



1708
25 10/57 2557

ที่ มท ๐๘๐๘/๑๙๓๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๑๐๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้จังหวัดติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงหรือรายงานผล
การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติ
สำหรับจังหวัดในการตรวจติดตามความคืบหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจำนวนมาก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับตรวจ
ชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
และจังหวัดสามารถสรุปผลคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้สำนักตรวจสอบ
พิเศษภาคและส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทราบ กระทรวงมหาดไทยจึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ดังนี้

๑. แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับตรวจ ต้องชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบโดยตรง ภายในระยะเวลาที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดกำหนด และส่งสำเนาคำชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้จังหวัด ๑ ชุด

๑.๒ คำชี้แจงหรือรายงานผลตามข้อ ๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
เรียงลำดับเป็นข้อๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

๑.๓ กรณีที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดรายงาน ว่า ข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้โดยรายงาน
ให้มีการแก้ไขในงวดการเงินก่อนแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
โทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ตามควรแก่กรณีแล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบด้วย

๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัด

๒.๑ ในกรณีครบกำหนดเวลาที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่จังหวัดยังมิได้รับสำเนาคำชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ ๑.๑
ให้จังหวัดทวงถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทันที

๒.๒ หากการชี้แจงหรือการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ให้จังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นๆ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายงานผลคืบหน้าของการดำเนินการให้
ครบถ้วนชัดเจน

/๒.๓ เมื่อการชี้แจง...

๒.๓ เมื่อการชี้แจงหรือการรายงานครบถ้วนชัดเจนแล้ว ให้จังหวัดสรุปผลคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แจ้งให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาคทราบ พร้อมกับส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

๒.๔ ในกรณีที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่ช่วงการเงินก่อน ให้จังหวัดกำกับและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๒๖

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ที่ มท 0313.6/ว 1067

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท. 10200

5 เมษายน 2537

เรื่อง มอบอำนาจการติดตาม และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1633 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 2544 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 192/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการในการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีให้
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก ในปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าตรวจสอบบัญชี เทศบาล สุขาภิบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าว และเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจนั้น ๆ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ

ฉะนั้น เพื่อให้การติดตามและการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยตรง แล้วส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทราบทันที ทั้งนี้ให้
ดำเนินการโดยเริ่มจากหนังสือที่จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ซึ่งลงวันที่ตั้งแต่ 3
มกราคม 2537 เป็นต้นไป รายละเอียดตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง เพื่อให้การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดย
ถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้การตรวจและติดตามผลของจังหวัดเป็นไปโดยสะดวกและรัดกุม จึงขอชักซ้อม
แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัดในการตรวจ
ติดตามความคืบหน้าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

1.1 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับตรวจต้องชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยตรง ภายในระยะเวลาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคกำหนด และให้ส่งสำเนาคำชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องข้างต้น ให้จังหวัด 1 ชุด

1.2 การชี้แจงหรือรายงานผลตามข้อ 1.1 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรายงานเรียงลำดับเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น

- กรณีมีลูกหนี้เงินยืมคงค้าง รายละเอียดของการชี้แจงต้องระบุว่า ได้ส่งใช้หรือเบิกหักล้างเงินยืมครบถ้วนแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าไร ส่วนที่ค้างจะตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีใด จำนวนเท่าไร หรือจะดำเนินการประการใด

- กรณีมีลูกหนี้ภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คงค้าง ต้องรายงานให้ตรงตามยอดที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตัดยอดไว้ในรายงานการตรวจสอบ ว่าจัดเก็บได้แล้วเท่าไร คงค้างเท่าไร มิใช่รายงานเพียงว่าอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บ และหากจัดเก็บได้เป็นจำนวนที่น้อยมาก หรือจัดเก็บไม่ได้ จะต้องชี้แจงเหตุผลและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการต่อไป

- กรณีมีเงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืนคงค้าง ให้รายงานผลคืบหน้าว่าได้จ่ายคืนผู้วางประกันแล้วจำนวนเท่าไร คงค้างเท่าไร และในกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนได้ดำเนินการอย่างไร หรือได้ออนเข้าบัญชีเงินผลประโยชน์จำนวนเท่าไร

- กรณีการควบคุมและบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น ไม่จัดทำบัญชีพัสดุ ไม่ให้เลขหมายประจำพัสดุ ไม่จัดทำรายงานพัสดुकงเหลือประจำปี ไม่ซ่อมแซม หรือจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ฯลฯ จะต้องรายงานผลคืบหน้าของการดำเนินการ มิใช่รายงานเพียงว่าได้สั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว

1.3 กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงาน ว่า ข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้เคยรายงานให้มีการแก้ไขในวงการเงินก่อนแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ดำเนินการ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามควรแก่กรณี แล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบด้วย

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัด

2.1 ในกรณีครบกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่จังหวัดยังไม่ได้รับสำเนาคำชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้จังหวัดทวงถามไปยังหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทันที

2.2 หากการชี้แจงหรือการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้จังหวัดแจ้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายงานผลคืบหน้าของการดำเนินการให้ครบถ้วนและชัดเจน

2.3 เมื่อการชี้แจงหรือการรายงานครบถ้วนชัดเจนแล้ว ให้จังหวัดสรุปผลสืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ พร้อมกับส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทันที

2.4 ในกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่งวดการเงินก่อน ให้จังหวัดกำกับและติดตามให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อ 1 ให้เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ

(นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

โทร. (02) 2225854, 2227832

โทรสาร (02) 2211382

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ 192 / 2537

เรื่อง มอบอำนาจการติดตาม และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้การติดตาม และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ และเมื่อแจ้งแล้วให้ส่งสำเนาให้กระทรวงมหาดไทยทราบในทันทีด้วย

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยเริ่มจากหนังสือที่จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคซึ่งลงวันที่ตั้งแต่ 3 มกราคม 2537 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2537

(ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ

(นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย